



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์X-Citeไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที ๒๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๔ มูลค่าข่าว ๙๐,๐๖๖.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# ทปอ.ยันไม่ลดค่าเทอม หลังถูกร้องมหา'ลัยคิดแพง/ใช้ถูกลงได้ถ้ารัฐอัดงบอุดหนุนมากกว่านี้

**ขอนแก่น** ● ทปอ.ยันไม่มีแผนปรับลดค่าเล่าเรียน หลังมีร้องเรียนมหา'ลัยเรียกเก็บค่าเทอมแพง ซึ่งจะปรับลดก็ต่อเมื่อรัฐเข้ามาอ่วม ใช้งบเพิ่มมากขึ้น ระบุปัจจุบันนักศึกษาจ่ายค่าเรียนครึ่งเดียวอยู่แล้ว ที่เหลือเป็นเงินภาษีประชาชนช่วยสนับสนุน พร้อมเสนอรัฐบาลรื้อระบบจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ป้องกันทุจริตคอร์รัปชัน

ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการประชุมสามัญของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งก่อนการประชุมมีกลุ่มตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จำนวน 12 คน ได้ถือป้ายคัดค้านการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยเป็นไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหรือออกนอกระบบ ของ มข. ทั้งที่ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ... ได้ผ่านคณะรัฐมนตรีไปแล้วเมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้แสดงให้ ทปอ.รับรู้ว่า มข.ไม่ได้มีการทำประชาพิจารณ์มหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบจนกลุ่มนักศึกษาต้องออกมาคัดค้าน

ภายหลังการประชุม ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทำหน้าที่ประธาน ทปอ. พร้อมด้วย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มข. ร่วมแถลงข่าวผลการประชุม ทปอ. โดย ผศ.นพ.เฉลิมชัยกล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือกรณี

ที่มีผู้ร้องเรียนไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องขอให้ปรับลดค่าธรรมเนียมในการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยที่ประชุมมีการหารือในข้อร้องเรียนดังกล่าว และเห็นร่วมกันว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐไม่เคยจัดบริการการศึกษาโดยหวังผลกำไร ขณะเดียวกันนักศึกษาทุกคนที่เรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายต่ำกว่าต้นทุนจริงครึ่งหนึ่ง ที่เหลือเป็นการใช้เงินภาษีของประชาชนมาสนับสนุน และมหาวิทยาลัยของรัฐได้สร้างความมั่นใจให้สังคมโดยจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความสามารถเรียนระดับอุดมศึกษาได้ ดังนั้นจะไม่มีใครที่จะเรียนไม่ได้ถึงแม้จะมีข้อจำกัดเรื่องไม่มีเงินเรียน

“ทปอ.ไม่ได้ฟันธงในเรื่องนี้ว่าจะต้องเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่หากรัฐบาลต้องการให้ลดค่าธรรมเนียมก็สามารถทำได้เลย โดยมอบให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเข้ามาในระบบ เราก็จะลดค่าธรรมเนียมตามให้ แต่ที่ผ่านมาก็ไม่มี เราจึงลดให้ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ก็อยากให้นักศึกษาทุกคนที่เรียนในมหาวิทยาลัยได้สำนึกในเงินภาษีของคนไทยทุกคนที่จ่ายสนับสนุนให้ 50% เพื่อให้ได้เรียนในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะสาขาแพทย์ที่นักศึกษาเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเอง 10-12% ที่เหลือรัฐสนับสนุนทั้งหมด ดังนั้นจึงต้องกำหนดว่าต้องทำงานคืนทุน

หลังเรียนจบ” ผศ.นพ.เฉลิมชัยกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยรณรงค์ในการบริหารบ้านเมืองให้โปร่งใส ต่อต้านคอร์รัปชัน ตามโครงการบัณฑิตไทยไม่โกง ซึ่งเห็นว่าเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันต้องรณรงค์ตั้งแต่วัยเด็ก ฉะนั้นจะมีการเสนอในการปฏิรูปหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของความเป็นพลเมือง หน้าที่ และสิทธิเสรีภาพ ขณะเดียวกัน ทปอ.จะช่วยจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างใหม่ที่ดีกว่าระบบปัจจุบัน เพื่อจะช่วยป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างไรก็ตาม เพื่อจะช่วยเหลือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างไรก็ตาม เพื่อจะช่วยเหลือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างไรก็ตาม เพื่อจะช่วยเหลือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการดำเนินการศึกษาและจัดทำโครงการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาและวิจัย ซึ่งมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธาน ได้รายงานผลการดำเนินงานที่มีความคืบหน้ามากไปแล้ว แต่ยังมีประเด็นให้ไปศึกษาต่อ โดยเฉพาะกรณีที่บางประเทศที่แยกอุดมศึกษาเป็นกระทรวงแล้วประสบความสำเร็จ และไม่แยกก็ประสบความสำเร็จว่ามีปัจจัยความสำเร็จอะไร อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้ยืนยันจะแยกอุดมศึกษาเป็นกระทรวง เนื่องจากจะทำให้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว